



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. ปี 64 เกษตรกรไทยมีทรัพย์สิน-หนี้สินเพิ่ม	ไทยรัฐ
2. คปภ.หนุนเกษตรกรไทย	ดอกเบี๋ยธุรกิจ
3. ราคา"หมู"แพงมหาโหดเกิดอหิวาต์ในสุกร	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
4. 'เฉลิมชัย'พัฒนาเกาะสมุย แก้ปัญหา-เพิ่มศักยภาพการใช้น้ำ	แนวหน้า
5. เดินหน้าสินค้าเกษตรเชื่อมตลาดโลก	เดลินิวส์
6. กรมประมงสนองรัฐ เปิดชมศูนย์ฯสัตว์น้ำทั่วไทย	แนวหน้า
7. ประกันรายได้ข้าวงวด13จ่ายส่วนต่างลดลงหลังราคาขึ้น	แนวหน้า
8. หวังกระทบส่งออกทุเรียนไทย จีนประกาศนโยบาย "ซีโรโควิด"	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. ผู้เลี้ยงหมูรัฐเร่งแก้ปัญหาราคาสูกร	แนวหน้า
10. คอสมันน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. "ประพิศ จันทร์มา" ยึดหลัก...ปัญหายุติได้ ด้วยการเจรจา เพื่อบริหารจัดการ...	สยามรัฐ
12. อุตสาหกรรมยกระดับการผลิตเมล็ดข้าว	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## ปี 64 เกษตรกรไทยมีทรัพย์สิน-หนี้สินเพิ่ม

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. คาดการณ์ทรัพย์สินครัวเรือนภาคเกษตรปี 64 เฉลี่ยทั่วประเทศมีทรัพย์สิน 3,150,066 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 8% จากปี 63 ที่ภาคเกษตรมีทรัพย์สิน 2,916,501 บาท/ครัวเรือน และเพิ่มขึ้น 21% จากปี 61 ก่อนการเกิดการระบาดของโควิด-19 ที่ครัวเรือนเกษตรมีทรัพย์สิน 2,608,844 บาท/ครัวเรือน “จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทเอกชน โรงงานต่างปิดกิจการ เลิกจ้างจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดแรงงานคืนถิ่นลูกหลานเกษตรกรส่วนใหญ่ได้เงินกลับจากการเลิกจ้างก็มาซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตรต่อยอดอาชีพ พ่อ แม่ และบางคนก็นำความรู้ที่มีกลับมาปรับปรุงงานด้านเกษตร โดยมีการซื้อที่ดินและมีจำนวนไม่น้อยได้มีการปลูกทุเรียนเพราะราคาดีเป็นที่ต้องการของต่างชาติ โดยเฉพาะภาคใต้มีการปลูกพืชแซมสวนยาง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ และมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก”

นายฉันทานนท์กล่าวอีกว่า แม้ทรัพย์สินของเกษตรกรที่มีเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของการลงทุนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ก็มีการกั๊กเงินเพื่อการลงทุนเพิ่ม ทำให้หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรปี 64 มีประมาณ 262,817 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 16.5% เทียบปี 63 มีหนี้สิน 225,090 บาท/ครัวเรือน และเพิ่มขึ้นประมาณ 18.4% จากปี 62 ที่มีหนี้สินเกษตรกรเฉลี่ย 221,490 บาท/ครัวเรือน แต่หากเทียบระยะเวลา 2 ปี หลังการระบาดของโควิด-19 หนี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้น 74% จากปี 61 ก่อนจะมีการระบาดของโควิด-19 เกษตรกรมีหนี้สินเกษตรกรเฉลี่ย 150,636 บาท/ครัวเรือน.

# คปภ.หนุนเกษตรกรไทย

## ■ เข้าถึงระบบประกันภัยยั่งยืน

สำนักงาน คปภ. ผสานพลัง **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมถึงพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ประมง ป่าไม้ และบริการทางการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงระบบประกันภัยในทุกมิติของความเสี่ยง ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่าทั้งนี้จะผลักดันให้ระบบประกันภัยเข้าไปเป็นกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้นจากสภาวะการณ์ของสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก

“การลดความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัย มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐในการชดเชยเยียวยาเกษตรกร และที่สำคัญเกษตรกรสามารถนำเงินที่ได้รับจากการชดเชยค่าสินไหมทดแทนไปดำเนินการเพาะปลูกใหม่ รวมถึงเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกด้วย”

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการประกันภัยด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เช่น การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการประกันภัยพืชผลลำไยจากภัยแล้ง และได้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามภูมิภาคหรือพื้นที่เฉพาะ อย่าง การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟ และการประกันภัยประมง

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเพื่อร่างกฎหมายการประกันภัยทางด้านเกษตรกรรมให้มีรูปแบบที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายมากขึ้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน สำนักงาน คปภ. จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตรกับ สศก. ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานร่วมกันใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย

- 1) ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการ
- 2) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยการเกษตร เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์และประเมินผล สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน
- 3) ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัยการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ และ 4) การสนับสนุน ร่วมมือ และการประสานงานในด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ระบบประกันภัย

“พี่น้องเกษตรกร จะได้ประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การพัฒนาระบบการประกันภัยสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง อันจะเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งและส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเกษตรได้ตรงกับความเสี่ยง ซึ่งทำให้ภาคเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งมีกลไกในการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร



# ดวกเบียธุรกิจ

Dokbia Turakij  
Circulation: 135,000  
Ad Rate: 1,000

**Section:** First Section/ประกันภัย-ชีวิต  
**วันที่:** จันทร์ 10 - อาทิตย์ 16 มกราคม 2565  
**ปีที่:** 29 **ฉบับที่:** 1510  
**Col.Inch:** 72.79 **Ad Value:** 72,790  
**หัวข้อข่าว:** คปภ.หนุนเกษตรกรไทย

**หน้า:** 7(บน)  
**PRValue (x3):** 218,370

**คลิป:** ชาว-ดำ

สำหรับในระยะแรกจะเป็นการประสานความร่วมมือในรูปแบบประสานงานด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยการเกษตร ระยะต่อไปจะเป็นการยกระดับความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ API เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน และสามารถค้นหาข้อมูลได้ทันที

ทั้งนี้ เพื่อให้การประสานความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จะได้จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อไป”

สำนักงาน คปภ. และ สศก. จะร่วมส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยน ทั้งองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมการประกันภัยด้านการเกษตร แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรตามภูมิภาคหรือพื้นที่เฉพาะ แต่ก็ยังต้องมีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับและเข้าถึงการเกษตรใหม่ๆ แบบครบวงจร การทำ MOU ระหว่างสองหน่วยงานจะเป็นจุดเริ่มของการบูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมการประกันภัยด้านการเกษตรให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ●



## ราคา“หมู”แพงมหาโหดเกิดอหิวาต์ในสุกร ร.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อ30,000ล้านบาทช่วยผู้เลี้ยงรายย่อย



พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ.ก.ส. เดิมพิทยาไพบูลย์

# ราคา“หมู”แพงมหาโหดเกิดอหิวาต์ในสุกร ร.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อ30,000ล้านบาทช่วยผู้เลี้ยงรายย่อย

จับตาปัญหาาราคาหมูในท้องตลาดแพงมหาโหด “นายกฯประยุทธ์” จี้ พาณิชย์-กระทรวงเกษตรฯ-กรมปศุสัตว์ เร่งแก้ปัญหามุหมูด่วน เผยหมูเจอโรคระบาดเป็น “อหิวาต์ในสุกร” ขาดวัคซีนที่มีคุณภาพมารักษาจำเป็นต้อง ผังกลบ ส่งผลให้ผู้เลี้ยงเกษตรกรรายย่อยเจ็บบั่นแวน รัฐเร่งหาวัคซีนในหมูที่มีคุณภาพ ช่วยต่อตรงกับสถาบันการเงินให้ผ่อนผันสนับสนุนด้านเงินกู้แก่ผู้เลี้ยงสุกร ขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกร แนะนำทางอ้อมผู้เลี้ยงหมู อย่างมองข้ามภาชีวีตฤติบกาถ้วนำเขา ช่วยลดต้นทุนอีกทาง ส่วน

“ร.ก.ส.” ขานรับหนุนนโยบายรัฐอุ้มเกษตรกรในการเลี้ยงสุกรครบวงจร ทั้งการเพิ่มผลผลิตอาหารสัตว์ การลงทุนระบบการเลี้ยงที่มาตรฐานในการป้องกันโรคระบาด เพื่อเร่งแก้ปัญหาราคาเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้นปล่อยสินเชื่อ Food Safety และสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปัญหาเนื้อหมูราคาแพงทู่จึในท้องตลาดส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จาก การสำรวจแผงเนื้อหมูที่จำหน่ายในท้องตลาด เนื้อหมูที่วาง



ขายตามเชียงใหม่ต่างๆ พบว่าราคาหมูเนื้อแดงราคาเดิม กิโลกรัมละ 150 บาท ขึ้นมาเป็น 180-200 บาท และเนื้อ หมูสามชั้นนั้นจากเดิม 170 บาท ขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ 200 บาท รวมถึงสันนอก สันใน ได้ปรับราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัม ละ 150 บาท ปรับขึ้นครั้งเดียวขายที่กิโลกรัมละ 200 บาท ส่งผลให้ผู้บริโภคเนื้อหมู ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูง ขึ้น และต่างมีคำถามว่า เหตุใดจึงทำให้เนื้อหมูมีราคาพุ่งสูง ขึ้นอย่างรวดเร็ว ในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองในยุคข้าวยาก หมากแพงเช่นนี้

ขณะที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็รับทราบปัญหา เนื้อหมูราคาแพง และรัฐบาลจะมีแนวทางในการแก้ปัญหา ใดๆ ลองมาติดตามปัญหาเนื้อหมูราคามหาโหด เกิดขึ้น มาได้อย่างไรในช่วงเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ขณะนี้

ล่าสุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคจากปัญหา ราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงสั่งการในการประชุมคณะ รัฐมนตรีให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดูแลแก้ปัญหาราคาเนื้อหมูแพงตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง เพื่อลดผลกระทบต่อราคาหมูแพงโดยไม่ให้เสียกลไกตลาด

โดยให้กระทรวงพาณิชย์ ได้ขยายโครงการพาณิชย์ ลดราคา (หมูเนื้อแดง) พร้อมให้พาณิชย์จังหวัด ติดตาม สถานการณ์การจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เข้มงวดผู้ขายในตลาด ปิดป้ายแสดงราคา และ ขอความร่วมมือห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ช่วยตรึงราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดง ออกไปอีกระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายคณะกรรมการ พิกบอร์ด เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกรตั้งแต่ต้นท ุณการผลิตสุกร สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนหมู เพื่อลดอัตรา การสูญเสียหมูเลี้ยง จากโรคระบาด รวมทั้งส่งเสริมการเข้า ถึงแหล่งเงินทุนทั้งปลอดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยต่ำ เพื่อจูงใจ ให้ผู้เลี้ยงหมูลงทุนเพิ่มปริมาณสุกรเข้าสู่ระบบโดยเร็ว

### กรมการค้าภายในจับตาปัญหาหมูราคาแพง

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

กล่าวถึงสถานการณ์ปริมาณและราคาจำหน่ายหมู ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สภาสมาคม

ผู้เลี้ยง สุกรแห่งชาติ รวมทั้งผู้เลี้ยงสุกร พบว่า สาเหตุที่ราคา มีการปรับสูงขึ้น นายชัยวัฒน์ โยศคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่า ปกติปริมาณหมูขุนในแต่ละปีจะอยู่ ที่ประมาณ 22 ล้านตัว

ทั้งนี้ตั้งแต่ในปี 2564 ได้ปรับลดลงเหลือ 19 ล้านตัว โดยมีสาเหตุมาจากผู้เลี้ยงขาดความมั่นใจและแรงจูงใจใน การนำหมูเข้าเลี้ยง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ ผ่านมาปริมาณความต้องการบริโภคหมูในประเทศลดลง ราคาไม่จูงใจ และต้นทุนการบริหารจัดการฟาร์มในการควบคุม โรคและต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมี สาเหตุที่สำคัญคืออัตราการสูญเสีย จากการเลี้ยงเนื่องจากการระบาดของโรคพอร์คไธรัส (PRRS) โรคท้องร่วงติดต่อกันในสุกร (PED) และโรคอหิวาต์ สุกร (CSF) ตลอดจน มาตรการในการลดความเสี่ยงโดย จำกัดจำนวนการเลี้ยงทำให้ปริมาณหมูขุนลดลงประมาณ 15% ซึ่งคณะกรรมการพิกบอร์ด (Pig Board) ที่ได้อนุมัติ โครงการเสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพ

### เจาะลึกภาครัฐปิดภัยปัญหาโรคระบาดในหมู

แหล่งข่าวจากผู้เลี้ยงสุกรรายหนึ่งเปิดเผยว่า ปัญหา การเลี้ยงสุกรว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาโรคระบาด ในหมู ซึ่งเรียกว่าเป็นอหิวาต์สุกร หรือ CSF ทำให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีการลงขันกันแก้ปัญหาด้วยการกำจัดหมูที่ ติดเชื้อ ทำให้ปริมาณหมูมีจำนวนลดน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณ หมูในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น

“ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดกับเกษตรกรราย ย่อย ขณะที่ฟาร์มเลี้ยงหมูของเอกชนรายใหญ่ๆ สามารถ แก้ปัญหาได้ ซึ่งอยากเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐคือกรม ปศุสัตว์ และกระทรวงพาณิชย์ เร่งหรือและประชุมเพื่อ แก้ปัญหาการเลี้ยงหมูให้กับเกษตรกร ที่ผ่านมามีปัญหาใหญ่ คือขาดวัคซีนในการป้องกันอหิวาต์ในหมู รวมถึงปัญหาเงิน ทุนที่อยากให้นักลงทุนรัฐออกมาตรการในการช่วยเหลือ ผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ที่ต้องประสบปัญหาการเลี้ยงสุกร ซึ่ง หากรัฐปล่อยปละละเลย ก็จะทำให้ผู้บริโภคต้องแบกรับราคา หมูที่แพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” แหล่งข่าวคนเดียวกัน ตั้งข้อสังเกต

ขณะที่ผู้เลี้ยงสุกร กล่าวอีกว่าขณะนี้ปัญหาโรคระบาด ในหมูยังไม่หยุดไป แต่ปัญหาคือตอนนี้ยังไม่มียาก หรือ วัคซีนมารักษาหรือฉีด ให้หมู ซึ่งเกษตรกรรายย่อยที่ลงทุน เลี้ยงใหม่ก็จะต้องประสบเจอปัญหาหมูที่ติดเชื้ออหิวาต์และ ไปไม่รอดอีก คนเลี้ยงหมูต้องประสบภาวะการณ์ขาดทุน ผู้เลี้ยงรายย่อยบางรายเสียหายหมดทั้งฟาร์มก็มี จึงอยาก เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิด ปัญหาหมูเป็นโรค ผู้เลี้ยงต้องลงทุนฝังกลบกันเอง ซึ่งผู้เลี้ยง บางรายยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชย 75% จากภาครัฐ

### เอกชนวอนรัฐช่วยหาวัคซีน-แหล่งเงินทุนช่วย เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู

แหล่งข่าวจากผู้เลี้ยงสุกร กล่าวว่า อยากให้หน่วยงาน รัฐเร่งจัดการและพัฒนาวัคซีนที่อยู่ในขั้นตอนการทดสอบ ขั้นสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริง รวมทั้งยังมีมาตรการสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งปลอดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยต่ำจาก กองทุนส่งเสริมเกษตรกร โดยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ดอกเบี้ย 0% หรือเกษตรกรรายย่อยที่สมัครด้วยตัวเองจะได ้รับอัตราดอกเบี้ย 1-2%



ขณะที่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ขอให้กรมปศุสัตว์ ไปเร่งดำเนินการคู้ขนานทั้งในด้านวัคซีนและการเข้าถึง แหล่งเงินทุนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีปริมาณสุกรกลับเข้ามาสู่ ระบบโดยเร็ว ส่วนด้านผู้บริโภคได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ขยายการดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง) ออกไป โดยให้พิจารณาอย่างรอบด้านคำนึง ถึงผลกระทบ ด้านราคาต่อประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยง สุกร นอกจากนี้ ยังให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เข้มงวดการ ปิดป้ายแสดงราคา และดำเนินการกับผู้ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคา อย่างเฉียบขาด

### สมาคมผู้เลี้ยงหมูจัดเปิดกว้างการพัฒนาวัคซีนในหมู

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยง สุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่าจากกรณีที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกร และภาคผู้บริโภค โดยมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ว่า ราคา สุกรและเนื้อสุกรเป็นไปตามกลไกตลาด เมื่อปริมาณสินค้า มีน้อย ส่วนทางกับความต้องการที่มากขึ้นราคาย่อมปรับสูง ขึ้น โดยสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เร่งดูแลแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง ทั้ง เรื่องภาวะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พ่อค้าคนกลาง ผู้ขายสุกร หน้าเขียง

ทั้งนี้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อลด ผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรและประชาชน โดยไม่ให้เสีย กลไกตลาด เกษตรกรทุกคนขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่เข้าใจในกลไกตลาดอย่างแท้จริง ในส่วนของเกษตรกร ผู้เลี้ยง ทั้งนี้ได้นายกฯ มอบหมายให้คณะกรรมการ Pig Board เร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ด้านต้นทุนการผลิต สนับสนุน การพัฒนาวัคซีนเพื่อลดความเสียหายจากโรคในสุกร และ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งปลอดดอกเบี้ยและ ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เลี้ยงกลับมาเพิ่มปริมาณ สุกรเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุด

“การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในหมูนั้น นอกจาก กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรแล้ว ควรจะเปิดกว้างให้กับสถาบันการศึกษา หรือภาคบริษัทที่มี ศักยภาพเข้ามาร่วมพัฒนา เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งภาคส่วนนี้ถือว่ามีความพร้อมและมีความสามารถ ส่วนการสนับสนุนสินเชื่อแก่ภาคเกษตรนั้น ภาครัฐควรพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ทั้งในด้านสวัสดิการของเกษตรกร สินค้าเกษตร และสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำทางการเกษตร ให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับภาวะเศรษฐกิจ ดังเช่นในที่อดีตธนาคารเคยกำหนดการ ปลดปล่อยสินเชื่อแก่เกษตรกร นอกจากนี้ ควรลดอัตราภาษี

นำเข้ากากถั่วเหลืองจาก 2% เหลือ 0% เนื่องจากประเทศไทยต้องนำเข้ากากถั่วเหลืองเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงหมูได้บ้าง จึงขอให้รัฐบาลทบทวน เรื่องนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด” นายสิทธิพันธ์ กล่าว

ปัจจุบันสถานการณ์ราคาสุกรและเนื้อสุกรปรับเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งราคาวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ค่าบริหารจัดการป้องกันโรคในสุกร และภาวะ โรคสุกร ทำให้ผู้เลี้ยง สุกรหายไปจากระบบ ส่งผลให้ปริมาณ สุกรแม่พันธุ์และสุกรขุนลดลง ขณะที่การท่องเที่ยว ภาค บริการ ร้านอาหารกลับมาเปิดตามปกติ และการจับจ่าย กลับมาคึกคักในช่วงปลายปี ทำให้ความต้องการบริโภค สุกรเพิ่มมากขึ้น การเร่งแก้ปัญหาของรัฐบาลดังกล่าว เพื่อให้คนไทยได้รับบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพปลอดภัย ในราคาที่ เหมาะสม โดยการปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน ที่จะทำ ให้ ราคาสุกร ปรับเข้าสู่สมดุลได้เอง ถือเป็น การแก้ปัญหา ปากท้องประชาชนและอาชีพของเกษตรกรที่เข้าถึงหัวใจของ ปัญหาอย่างแท้จริง

### ร.ก.ส.จวนรับ เต็ม 30,000 ล้าน หนุนการเลี้ยงสุกร

นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากปัญหาราคา เนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความต้องการ ของตลาดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งผลกระทบของโรคระบาดร้ายแรง ในสุกรทำให้จำนวนสุกรออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญ ๆ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง เป็นต้น มีราคาแพงขึ้นอย่างมาก ทำให้เกษตรกร ต้องรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเนื่องมายัง ผู้บริโภค ในการนี้ รัฐบาลได้เร่งออกนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการงดส่งออกสุกรมัมมิชีวิต การงดเว้น การเก็บค่าธรรมเนียม/ภาษี รวมทั้งการส่งเสริมการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนำเข้า เพื่อช่วยเหลือ ด้านราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมถึงการจัดสินเชื่อพิเศษ เพื่อการฟื้นฟูการผลิตสุกรเป็นการจำเพาะ ผ่านระบบ ธ.ก.ส. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการเลี้ยงสุกรที่ส่งผล ดีทั้งต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรราว 190,000 ราย กว่า 90% เป็นรายย่อย ซึ่งผลิตสุกรในระบบประมาณ 30% โดยในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 59, 205 ราย ขณะที่ผู้เลี้ยงรายกลางและรายใหญ่มีประมาณ 3% แต่ผลิตสุกรประมาณ 70% โดยสุกรที่ขุนได้เฉลี่ยปีละ 22 ล้านตัว ซึ่งกว่า 90% ใช้บริโภคภายในประเทศ จาก ผลกระทบของโรคระบาดร้ายแรงในสุกรในช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมา แม้ไทยจะควบคุมโรคได้ดี แต่ก็ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายไปราว 30-40% เหลือเพียงประมาณ 18 ล้านตัวเศษ และคาดว่าปี 2565 จะผลิตได้เพียง 13-15 ล้านตัว

เมื่อประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีผู้เลี้ยงรายใหม่ลดลง เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้จัดเตรียมสินเชื่อพิเศษสำหรับเป็นทุนในการสนับสนุนการเลี้ยงสุกร การเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นต่อการผลิตอาหารสัตว์ และการวางระบบการเลี้ยงที่เป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาโรคระบาดที่มักเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณสุกรให้ออกสู่ตลาดได้มากขึ้น วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท .



# 'เฉลิมชัย'พัฒนาเกาะสมุย แก้ปัญหา-เพิ่มศักยภาพการใช้น้ำ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปติดตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมสวัสดิ์ ฉายสิน สอนผอ.โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกรมชลประทาน

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า สำหรับเกาะสมุย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ติดอันดับโลก ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง ทำให้มีแนวโน้มการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การท่องเที่ยว น้ำดื่ม รุกกล้า และปัญหาน้ำเน่าเสีย

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จึงได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดทะเล โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลิปะใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสระเกษ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าละไม มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)



ลงพื้นที่ : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยเร่งดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพการใช้น้ำในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างประตุน้ำเพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกกล้าพื้นที่การเกษตร ได้แก่ ประตุน้ำคลองวัดทะเล ประตุน้ำคลองแม่ไม้ ประตุน้ำคลองหน้าพระลาน ประตุน้ำคลองพังเพ ประตุน้ำคลองลิปะใหญ่ ประตุน้ำคลองสระเกษ

และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าละไม มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างประตุน้ำเพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกกล้าพื้นที่การเกษตร ได้แก่ ประตุน้ำคลองวัดทะเล ประตุน้ำคลองแม่ไม้ ประตุน้ำคลองหน้าพระลาน ประตุน้ำคลองพังเพ ประตุน้ำคลองลิปะใหญ่ ประตุน้ำคลองสระเกษ

ประตุน้ำคลองเหลง และประตุน้ำคลองท่าเร็ด โดยในปี 2566 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนในการดำเนินการก่อสร้างประตุน้ำคลองลิปะใหญ่และประตุน้ำคลองหน้าพระลาน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกกล้าพื้นที่การเกษตรและเก็บกักน้ำจัดไว้ใช้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป



## เติมน้ำสินค้าเกษตรเชื่อมตลาดโลก



นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. เป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยกำหนด ตรวจสอบรับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร ตั้งแต่ระดับโรงงานถึงผู้บริโภค ตลอดจนการเจรจาแก้ไขปัญหามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับเทคนิค ซึ่งได้ดำเนินการตามภารกิจโดยการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐาน คุณภาพและ

กลับ” โดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ เลขาธิการ มกอช. เป็นประธานอนุกรรมการร่วม ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “สินค้าเกษตรไทย ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขับเคลื่อนไทยสู่ระดับโลก” โดยได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1.กำหนดแผนปฏิบัติการ การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ โดยมี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ (1)



พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย (2) ยกระดับความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐานในสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งด้านการผลิตและการค้า (3)



ผลักดันการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็นเครื่องมือในการติดตามหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาคอนแทมเนชันด้านอาหารได้อย่างรวดเร็ว (4) ยกระดับภาคการเกษตรและอาหารให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ (5) ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลาการดำเนินงานปี 2565-2570

ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรรมยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

และ 2. แผนระยะเร่งด่วน (Quick Win) ในปี 2565-2566 คือการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และระบบตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าข้าว ไร่ และทุเรียน เพื่อผลักดันสินค้าให้มีมูลค่าสูง โดยพัฒนาสถาบันให้เกษตรกรผลิตให้ได้มาตรฐาน (GAP Organic หรือ GI) นำระบบตรวจสอบย้อนกลับไปใช้ในสินค้าเกษตร เช่น ทุเรียนป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้าวลิ้นเหล็ก จ.อำนาจเจริญ และเชื่อมโยงกับตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป.

ทั้งนี้ มกอช. ได้ดำเนินการขับเคลื่อน “สินค้าเกษตรกับความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ” ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำการผลิต” ภายใต้ “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อน



# กรมประมงสนองรัฐ เปิดชมศูนย์ฯสัตว์น้ำทั่วไทย

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้จัดโครงการมอบของขวัญให้เกษตรกรและประชาชน ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ จึงเปิดศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี มี 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1.เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ เปิดสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล

2.เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมประมง ในปีนี้ได้ร่วมสนับสนุน

โครงการฯ โดยได้เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 37 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 2 แห่ง จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในความดูแลของกรมประมง 8 แห่ง

ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังคืนความสุขให้คนไทย ด้วยการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสุข กระตุ้นการใช้จ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนไปเที่ยวชมอควาเรียม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้ง 37 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 2 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในความดูแลของกรมประมง 8 แห่ง เป็นจำนวนมาก โดยนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วยังได้ความรู้ด้านสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืดและทะเลอีกมากมายด้วย

# ประกันรายได้ช่วงงวด13 จ่ายส่วนต่างลดลงหลังราคาขึ้น

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร โดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ล่าสุดรายงานจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ่างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 13 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุนวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564-6 มกราคม 2565 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว แต่การจ่ายส่วนต่างน้อยลงจาก

งวดก่อน หลังราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการรายงานของนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการ แจ้งว่า ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 13 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,292.32 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,707.68 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,905.67 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,094.33 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,936.27 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,063.73 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,244.65 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,755.35 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,802.09 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,197.91 บาท โดยเกษตรกรชาวนาจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับผู้เก็บเกี่ยวล่าสุด ตรงกับงวดที่ 13 จะมีชาวนา

ได้สูงสุด คือข้าวเปลือกหอมมะลิ 51,907.52 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 49,509.28 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,593.25 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 52,660.50 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 35,166.56 บาท เป็นการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 หลักการเช่นเดิมกับ 2 ปีที่ผ่านมา คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลาง ก็เท่ากับประกาศวันที่ 7 มกราคม ดังนั้นนับไป 3 วัน ก็จะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าเงินจะโอนเข้าบัญชีพี่น้องชาวนา นางมัลลิกากล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 10 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14865

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 47.32 Ad Value: 42,588

PRValue (x3): 127,764

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ประกันรายได้ช่วงโควิด13จ่ายส่วนต่างลดลงหลังราคาขึ้น

เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ซึ่งรัฐบาลประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา เพราะเงินส่วนต่างทุกเม็ดส่งตรงถึงบัญชีเกษตรกรโดยตรง ขณะเดียวกันก็ได้พักการยกเว้นราคาขึ้น แต่ด้วยยังไม่ได้ทะลุราคาประกันรายได้ไว้ จึงจำเป็นต้องมีจ่ายส่วนต่างข้าว

“เริ่มต้นปี 2565 นี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้ให้โอบายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ทั้งกรมการค้าภายใน ซึ่งดูแลประกันรายได้ กรมการค้าต่างประเทศ ดูแลการขยายข้าวระหว่างรัฐกับต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดูแลตลาดเพิ่ม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่จะต้องใช้กลยุทธ์การค้าเสรี (FTA) ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกในตลาดที่ลดต้นทุนได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จะต้องส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยในต่างจังหวัด เพื่อนำผลผลิตที่แปลงเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพิ่มเติมได้ พร้อมกำชับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ให้เพิ่มคุณภาพตามยุทธศาสตร์ข้าวให้เกิดความยั่งยืน”นางมัลลิกา กล่าว



## หวั่นกระทบส่งออกทุเรียนไทย จีนประกาศนโยบาย“ซีโรโควิด”

**จันทร์** - ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เน้นย้ำผู้ประกอบการส่งออกคุมเข้มการส่งออกผลไม้ไปจีน ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หลังจีนประกาศนโยบาย “ซีโรโควิด” เผยทำไม่ได้กระทบส่งออกทุเรียนปี 65

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ประเทศจีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียง ซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง อีกครั้งระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2565 เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุ๊ตบอร์ด ได้ร่วมหารือกับผู้ประกอบการส่งออกผ่านประเทศที่ 3 (เวียดนาม) และทางการจีน เพื่อหาแนวทางป้องกันโควิด-19 ร่วมกัน

หลังจากนั้น ทางจีนได้ประกาศปิดด่านตงซิง หลังมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้ประกาศมาตรการ “ซีโรโควิด” เพื่อควบคุมการนำเข้าและส่งออกในจุดผ่านแดนต่างๆ จนส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกผลไม้ไทยเป็นวงกว้าง

ขณะที่ด่านไทยอีกวัน และด่านโมหัน ที่แม้จะเปิดให้มีการขนส่งสินค้า แต่ผู้ส่งออกไทยต้องพบกับปัญหาความแออัดจนทำให้การส่งออกล่าช้าในปี 2564 ได้รับผลกระทบเรื่อง

ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากทั่วโลกมีผลเพียง 10 บาท

“ดังนั้น เมื่อทางการจีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียงอีกครั้ง ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดมาตรการคุมเข้มและแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกทุเรียนที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป”



นายอลงกรณ์ ยังเผยถึงการประกาศลดอัตราค่าขนส่งสินค้าทางเรือของท่าเรือแหลมฉบัง จากอัตราค่าระวางที่ 6,000 เหรียญต่อตู้ เหลือเพียง 4,500-4,600 เหรียญต่อตู้ หรือปรับลดลงประมาณ 20% ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการส่งออกผลไม้ที่ตกค้างที่ด่านไทยอีกวัน ประเทศจีน ก็จะสามารถทยอยขนส่งทางเรือแทนได้ และยังช่วยลดการสูญเสียระหว่างขนส่ง



# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เมืองไทย 360

วันที่: จันทร์ 10 มกราคม 2565

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3602

หน้า: 11 (ล่างขวา)

Col.Inch: 39.02 Ad Value: 46,824

PRValue (x3): 140,472

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หน่วยงานขนส่งออกทุเรียนไทย จีนประกาศนโยบาย "ซีโรโควิด"

ที่สำคัญการขนส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ยังจะสามารถกระจายสินค้าไปยังทุกภาคของจีนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถส่งสินค้าไปได้ทั่วเอเชียตะวันออก เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง รัสเซีย ยุโรป แอฟริกาใต้ และคาซัคสถาน

"ขณะนี้ได้มีการทำงานเชิงรุกและยังมีทูตเกษตรที่ช่วยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นกับการขนส่ง จะสามารถแก้ไขได้ทันที เนื่องจากการส่งออกผลไม้ไทยยังต้องอาศัยการส่งผ่านประเทศที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม หรือลาว ดังนั้น เราจึงต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน"

นายอลงกรณ์ ยังเผยอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าจากประเทศจีนมาก 4-5 เท่าตัว และยังพบว่าหลังเปิดด่านรถไฟผิงเสียงในเดือนแรกของปีนี้ ไทยสามารถส่งออกสินค้าไปจีนได้มากถึง 1.48 แสนล้านบาท แต่หากจีนเจอปัญหาเรื่องการระบาดของโควิด-19 จนต้องประกาศล็อกดาวน์ หรือปิดด่านก็จะทำให้ทุกประเทศได้รับผลกระทบเช่นกัน

## ผู้เลี้ยงหมูรัฐเร่งแก้ปัญหาาราคาสูกร

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า รัฐบาลมีความเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อสถานการณ์ราคาสูกรและเนื้อสุกรที่เป็นไปตามกลไกตลาดโดยทางกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อลดผลกระทบโดยไม่ให้เสียกลไกตลาดในส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบหมายให้คณะกรรมการ Pig Board เร่งหาแนวทางช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิต

สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนเพื่อลดความเสียหายจากโรคในสุกร และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เลี้ยงกลับมาเพิ่มปริมาณสุกรเข้าสู่ระบบโดยเร็ว

นายสิทธิพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในสุกร นอกจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงแล้ว ควรเปิดกว้างให้สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ได้ร่วมพัฒนา เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ปัจจุบันสถานการณ์ราคาสูกร และเนื้อสุกรปรับเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งราคาวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ ค่าบริหารจัดการป้องกันโรคในสุกร และภาวะโรคสุกร ทำให้ผู้เลี้ยงสุกรหายไปจากระบบ ส่งผลให้ปริมาณสุกรแม่พันธุ์ และสุกรขุนลดลง ขณะที่การท่องเที่ยว ภาคบริการ ร้านอาหารกลับมาเปิดตามปกติ และการจับจ่ายกลับมาคึกคัก ทำให้ความต้องการบริโภคสุกรมีเพิ่มมากขึ้น การเร่งแก้ปัญหาของรัฐบาลดังกล่าวก็เพื่อให้คนไทยได้บริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม โดยการปล่อยให้กลไกตลาดทำงานที่จะทำให้ราคาสูกรปรับเข้าสู่สมดุลได้เอง ถือเป็นการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนและอาชีพของเกษตรกรที่เข้าถึงหัวใจของปัญหาอย่างแท้จริง



เกษตรวันนี้.....● “ประพิศ จันทร์ กันทั้งสิ้น 57,209 ล้าน ลบ.ม. เป็นน้ำใช้การ มา” อธิบดีกรมชลประทาน สั่งให้โครงการ ได้ 33,279 ล้าน ลบ.ม. (64% ของความจุ ชลประทาน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา อ่างฯ รวมกัน) เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำ

พิจารณาเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำ ชรรมชาติและจัดหาแหล่งน้ำ เพิ่มเติม เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ ในการปรับปฏิทินการ เพาะปลูกข้าวนปี ปี 65 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึง สถานการณ์น้ำและแผน บริหารจัดการน้ำ เน้นย้ำ ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ในการใช้น้ำอย่างประหยัด และเป็นไปตามแผนที่วาง ไว้ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ตลอดฤดูแล้งได้ตามข้อสั่งการของรัฐบาล โดย ของแผนฯ เฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เพาะ กองอำนาจการน้ำแห่งชาติ (กอนช.).....● ปลูกไปแล้ว 2.51 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนฯ.....●

โดยระบุว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาด กลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวม

เจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อน สิรีภักดิ์ เขื่อนแควน้อยบำรุง แคน และเขื่อนป่าสักชล สิทธิ) มีปริมาณน้ำรวม กันทั้งสิ้น 13,895 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้ การได้ 7,199 ล้าน ลบ.ม. ....● สำหรับผล การเพาะปลูกข้าวนปีปี 2564/65 ทั้งประเทศ เพาะปลูกข้าวไปแล้ว 3.59 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 56

**เกษตรวันนี้**

นายกฯ หล่ำปลี





## “ประพิศ จันทร์มา” ยึดหลัก...ปัญหายุติได้ ด้วยการเจรจา เพื่อบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งที่ยั่งยืน



กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งน้ำเพื่อการเกษตร การสาธารณสุขหรือการอุตสาหกรรม และที่สำคัญคือ การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้วางกรอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564-30 เมษายน 2565 ภายใต้มติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ผ่าน 9 มาตรการ ได้แก่ 1.เร่งกักเก็บน้ำ 2.จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 3.ปฏิบัติการเติมน้ำ 4.กำหนดการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 5.วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 6.เตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ 7.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 8.ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และ 9.สร้างการรับรู้สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้ำ

โดยกรมฯ เน้นจัดสรรน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมใช้น้ำ คือ 1.น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 2.การรักษาระบบนิเวศ 3.สำรองน้ำไว้สำหรับใช้ใน ช่วงต้นฤดูฝน เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเดือนพฤษภาคม-

กรกฎาคม 4.น้ำเพื่อการเกษตร และ 5.น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

กรมฯ ได้วางแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 จากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 37,857 ล้าน ลบ.ม. โดยแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ 22,280 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับความสำคัญ คือ เพื่อการเกษตรฤดูแล้ง 11,785 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภค-บริโภค 2,535 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 518 ล้าน ลบ.ม. และรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 7,442 ล้าน ลบ.ม. สำหรับแผนการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5,700 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ เพื่อการเกษตร 2,415 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นพืชฤดูแล้ง 445 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่คาดการณ์ปลูกข้าวนาปรัง 1,970 ล้าน ลบ.ม. เพื่ออุปโภค-บริโภค 1,150 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 135 ล้าน ลบ.ม. และรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 2,000 ล้าน ลบ.ม.

ขณะที่การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65 ให้การสนับสนุนน้ำสำหรับเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่ใช้เป็นพื้นที่



นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน รองรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2564 จำนวน 10 ทู่ง และทุ่งรับน้ำผ่าน 2 ทู่ง (ทุ่งพระยาบันลือ และ ทุ่งรังสิตใต้) รวมพื้นที่ 1.2 ล้านไร่ และการบริหารน้ำช่วงต้นฤดูฝนปี 2565 ปรึปฏิบัติทนาการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำ 11 ทู่ง เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ก่อนและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนน้ำหลาก ได้แก่ ทุ่งบางระกำ เริ่มส่งน้ำ 15 มี.ค.65 เก็บเกี่ยวได้ภายใน ก.ค.65 และทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง 10 ทู่ง



เริ่มส่งน้ำ 15 เม.ย.65 เก็บเกี่ยวได้ภายใน 15 ก.ย.65 รวมพื้นที่ 1.2 ล้านไร่

สำหรับผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (ข้อมูล ณ 29 ธ.ค.64) ทั้งประเทศ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง จัดสรรไปแล้ว 6,743 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 30% คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 15,537 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 70% ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จัดสรรไปแล้ว 1,501 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26% คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 4,199 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 74%

การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค.64) ทั้งประเทศวางแผนการเพาะปลูกพืช ทั้งสิ้น 6.95 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปี 6.41 ล้านไร่ พืชไร่-



พืชผัก 0.54 ล้านไร่ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2.87 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง 2.81 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.05 ล้านไร่ ส่วนผลการเพาะปลูกพืช ปัจจุบันรวมการเพาะปลูกทั้งประเทศ 3.19 ล้านไร่ คิดเป็น 45.825% ของแผนฯ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง 3.01 ล้านไร่ คิดเป็น 46.86% ของแผนฯ พืชไร่-พืชผัก 0.18 ล้านไร่ คิดเป็น 33.50% ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันรวมการเพาะปลูก 2.14 ล้านไร่ คิดเป็น 74.48% ของแผนฯ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง 2.08 ล้านไร่ คิดเป็น 73.84% ของแผนฯ พืชไร่-พืชผัก 0.06 ล้านไร่ คิดเป็น 107.67% ของแผนฯ

แต่เนื่องในปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำจำนวนมากขึ้น กรมฯ จึงได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ หรือพัฒนาแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ เช่น อ่างเก็บน้ำมีการสร้างไว้นาน แต่ยังมีศักยภาพเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น โดยการต่อยอดโครงการที่มีอ่างเก็บน้ำ ติดตั้งระบบส่งน้ำไปถึงแปลงเกษตรกรชุมชนเพื่อใช้อุปโภคบริโภค รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ

ธรรมชาติขนาดใหญ่ อาทิ บึงบอระเพ็ด กว๊านพะเยา หนองลิ่งทราย และอีกมากมายที่กำลังดำเนินการพัฒนา รวมทั้งโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย มีระบบชลประทาน 13 โครงข่าย 42 สถานีสูบน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 315,195 ไร่ ซึ่งโครงการต่างๆ ที่กรมฯ ดำเนินการตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการบริหารจัดการน้ำ

นอกจากนี้ กรมฯ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



การประปาภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ นำข้อมูลของทุกหน่วยงานมาแชร์กันไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยว เป็นการสร้างเครือข่ายสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวทั้งท้ายว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญทุกมาตรการจะสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน โดยเริ่มสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของกรมฯ ว่าเกษตรกรเป็นพี่น้องของเรา เป็นคู่ขา ไม่ใช่คู่ขัดแย้งลงพื้นที่ทุกพื้นที่เพื่อพูดคุยเจรจา ภายใต้สโลแกน "ปัญหายุติได้ ด้วยการเจรจา" ซึ่งปัญหาคือ สิ่งที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน อะไรที่ไม่เข้าใจก็นำมาวางบนโต๊ะ และพูดคุยกัน บางครั้งถ้าไม่สื่อสารให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนเข้าใจ ก็จะขาดความเชื่อมั่นกับสิ่งที่เราพูด ต่างคนต่างระแวงไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ กรมฯ จึงได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ควบคู่กับทุกมาตรการ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืนในอนาคต

น.ส.ศรีสกุล ทาคี ผู้อำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของข้าว 8 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ปทุมธานี 1 และสันป่าดอง 1 โดยส่งเสริมความรู้และสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กว่า 45 แปลง ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2564 โดยมีโครงการยกระดับนาแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 18 แปลง รวมไปถึงโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ที่จะต่อยอดพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเอาไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไป เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ

นายวินัย เพชรพรม เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ

## ยุทธวิธียกระดับการผลิตเมล็ดข้าว



ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

การลดต้นทุนการผลิต กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง การบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนก่อนและหลังการปลูกเพื่อลดความเสี่ยง



นางสาวรุจิรา แก้วขาว เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ และมีการบริหารจัดการกลุ่ม จะทำให้กลุ่มเกษตรกรมีอำนาจการต่อรองในการซื้อ สามารถลดต้นทุนได้เป็นจำนวนมาก เช่น ปุ๋ย สารเคมี อุปกรณ์การเกษตร



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 10 มกราคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26387

Col.Inch: 29.91 Ad Value: 62,811

หัวข้อข่าว: ยุทธวิธียกระดับการผลิตเมล็ดข้าว

หน้า: 17(ล่าง)

PRValue (x3): 188,433

คลิป: สีสี่



โดยสามารถซื้อได้ในราคาส่ง และการจำหน่ายข้าว  
ก็สามารถต่อรองและเชื่อมโยงตลาดข้าวกับผู้รับ  
ซื้อรายใหญ่ได้ เนื่องจากการรวมกลุ่มนั้น ทำให้  
กลุ่มเรามีข้าวที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อ  
การรับซื้อ สามารถทำข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้า  
ได้อีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มวิสาหกิจ  
ชุมชน ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัด  
อุดรธานี ยังการันตีความสำเร็จในการเป็นกลุ่มผู้  
ผลิตข้าวคุณภาพด้วยรางวัลการประกวดศูนย์  
จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขตภาคเหนือ  
ตอนล่าง ปี 2559 รองชนะเลิศอันดับ 2 อีกด้วย.